

Số: /QĐ-BKHHCN

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập

**BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ**

Căn cứ Nghị định số 28/2023/NĐ-CP ngày 02/6/2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, PTTTĐN.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Hoàng Minh

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BKH-CN ngày tháng năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. MỤC TIÊU

1. Việc xây dựng và ban hành Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ được phân công tại Chỉ thị số 25/CT-TTg thành các nhiệm vụ, kết quả dự kiến và tiến độ thực hiện, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Phân công cụ thể các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp) nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra trong Chỉ thị số 25/CT-TTg.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tổ chức quán triệt, triển khai đồng bộ Chỉ thị số 25/CT-TTg, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

2. Đề xuất các quy định pháp luật về góp vốn, thoái vốn khi tổ chức, cá nhân góp vốn bằng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ, tài sản hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

3. Thúc đẩy triển khai việc thu hút chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia người nước ngoài tham gia vào hoạt động phát triển thị trường khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

4. Xây dựng quy định pháp lý về sàn giao dịch công nghệ, đảm bảo thị trường khoa học và công nghệ hoạt động công khai, minh bạch.

5. Hỗ trợ hình thành và phát triển 03 sàn giao dịch công nghệ trọng điểm tại TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và một số sàn giao dịch công nghệ của địa phương.

6. Hỗ trợ hình thành và phát triển mạng lưới các tổ chức trung gian trong nước và kết nối với mạng lưới các tổ chức trung gian khu vực và quốc tế.

7. Xây dựng và đưa vào vận hành công thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về thị trường khoa học và công nghệ.

8. Xây dựng đề án thí điểm chính sách tạo động lực thương mại hóa, đưa nhanh kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ được tạo ra từ ngân sách nhà nước vào sản xuất kinh doanh.

9. Xây dựng phương án thúc đẩy doanh nghiệp thành lập và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ trong hoạt động tái đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của doanh nghiệp.

10. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương:

10.1. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.

10.2. Đề xuất giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho viên chức tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp khởi nguồn trong các đơn vị sự nghiệp công lập, viện nghiên cứu, trường đại học.

10.3. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Quyết định số 1158/QĐ-TTg ngày 13/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030.

10.4. Triển khai các chương trình, hoạt động xúc tiến phát triển thị trường khoa học và công nghệ, hỗ trợ chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

10.5. Truyền thông về thị trường khoa học và công nghệ, hoạt động các sàn giao dịch công nghệ, các sự kiện xúc tiến phát triển thị trường khoa học và công nghệ, kết nối chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở những nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch triển khai này, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch công tác năm của đơn vị.

2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ tập trung chỉ đạo thực hiện nội dung nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ trước ngày 30 tháng 11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

3. Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ có trách nhiệm giúp Bộ trưởng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện./.

Phụ lục
CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
CHỈ THỊ SỐ 25/CT-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGÀY 05/10/2023 VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỒNG BỘ, HIỆU QUẢ, HIỆN ĐẠI VÀ HỘI NHẬP
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BKHCN ngày / /2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

STT	Tên nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Dự kiến kết quả	Thời hạn hoàn thành
A	Nhiệm vụ do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì				
I	Hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả				
1	Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về đối tượng, nội dung, phạm vi, thẩm quyền, trách nhiệm trong lĩnh vực phát triển thị trường KH&CN.	Cục PTTTĐN	Vụ PC và các đơn vị có liên quan	Báo cáo đề xuất sửa đổi, bổ sung các VBQPPL	2024-2025
2	Rà soát, đề xuất các quy định pháp luật về góp vốn, thoái vốn khi tổ chức, cá nhân góp vốn bằng kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ, tài sản hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ.	Cục PTTTĐN	Vụ KHTC và các đơn vị có liên quan	Báo cáo đề xuất sửa đổi, bổ sung các VBQPPL	2024-2025
3	Thúc đẩy triển khai việc thu hút chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia người nước ngoài tham gia vào hoạt động phát triển thị trường khoa học và công nghệ tại Việt Nam.	Vụ HTQT	Cục PTTTĐN và các đơn vị có liên quan	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ	2024-2025
4	Xây dựng, ban hành chỉ tiêu, tiêu chí và phương pháp thống kê, đo lường hoạt động của thị trường khoa học	Cục PTTTĐN	Cục TTKHCNQG, Cục	Bộ chỉ tiêu, tiêu chí, phương pháp	2024-2025

	và công nghệ và hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương áp dụng.		PTCN&ĐMST và các đơn vị có liên quan	thống kê, đo lường hoạt động của thị trường khoa học và công nghệ trình cấp có thẩm quyền ban hành	
5	Nghiên cứu, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành khung pháp lý cho tổ chức và hoạt động của các Sàn giao dịch công nghệ.	Cục PTTTĐN	Cục TTKHCNQG, Cục PTCN&ĐMST và các đơn vị có liên quan	Quy định pháp luật và cơ chế chính sách trình cấp có thẩm quyền ban hành	2024-2025
6	Xây dựng cổng thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về thị trường khoa học và công nghệ nhằm cung cấp thông tin công nghệ, máy móc thiết bị phục vụ nhu cầu ứng dụng, đổi mới công nghệ của doanh nghiệp.	Cục TTKHCNQG	Cục PTTTĐN, Cục PTCN&ĐMST và các đơn vị có liên quan	Cổng thông tin, cơ sở quốc gia về thị trường khoa học và công nghệ	2024-2025
7	Xây dựng đề án thí điểm chính sách tạo động lực thương mại hóa, đưa nhanh kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ được tạo ra từ ngân sách nhà nước vào sản xuất, kinh doanh.	Cục PTTTĐN	Các đơn vị có liên quan	Đề án trình Chính phủ	2024-2025
8	Nghiên cứu, xây dựng phương án thúc đẩy doanh nghiệp thành lập và sử dụng hiệu quả quỹ phát triển khoa học và công nghệ trong hoạt động tái đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của doanh nghiệp.	Vụ KHTC	Cục PTTTĐN, Cục PTCN&ĐMST, Vụ KHTC và các đơn vị có liên quan	Quy định pháp luật và cơ chế, chính sách trình cấp có thẩm quyền ban hành	2024-2025

II	Hỗ trợ phát triển thị trường khoa học và công nghệ hiện đại và hội nhập				
9	Hỗ trợ hình thành và phát triển 03 sản giao dịch công nghệ trọng điểm tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng và một số sản giao dịch công nghệ cấp địa phương.	Cục PTTTĐN	Vụ UDTBKT và các đơn vị có liên quan	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm	2024-2025
10	Hỗ trợ hình thành mạng lưới các tổ chức trung gian trong nước và kết nối với mạng lưới các tổ chức trung gian quốc tế.	Cục PTTTĐN	Các đơn vị có liên quan; Các địa phương	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm	Hàng năm
11	Hỗ trợ hình thành một số tổ chức trung gian đầu mối, điển hình trong hệ thống các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ tại Việt Nam.	Cục PTTTĐN	Các đơn vị có liên quan	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm	Hàng năm
12	Triển khai các chương trình, hoạt động xúc tiến phát triển thị trường khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.	Cục PTTTĐN	Cục PTCN&ĐMST, Cục TTKHCNQG và các đơn vị có liên quan	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm	Hàng năm
13	Truyền thông về phát triển thị trường khoa học và công nghệ, sản giao dịch công nghệ, các hoạt động xúc tiến phát triển thị trường, kết nối cung – cầu, chuyển giao công nghệ.	TTTTKHCN	Báo VnExpress, Tạp chí KHCNVN và các đơn vị có liên quan	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm	Hàng năm
III	Các nhiệm vụ khác				
14	Triển khai chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030.	Cục PTTTĐN	Các đơn vị có liên quan	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm	Hàng năm

15	Xây dựng báo cáo hàng năm về phát triển thị trường khoa học và công nghệ.	Cục PTTTĐN	Cục TTKHCNQG, Cục PTCN&ĐMST và các đơn vị có liên quan	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm	Hàng năm
16	Tổ chức hội nghị tổng kết hàng năm về phát triển thị trường khoa học và công nghệ.	Cục PTTTĐN	Các đơn vị có liên quan	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm	Hàng năm
B	Nhiệm vụ Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương				
I	Nhiệm vụ phối hợp với Bộ Tài chính				
17	Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về quản lý sử dụng tài sản hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.	Vụ KHTC	Cục PTTTĐN, Các đơn vị có liên quan	Báo cáo kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ	2024-2025
II	Nhiệm vụ phối hợp với Bộ Nội vụ				
18	Đề xuất giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho viên chức tham gia, quản lý, điều hành doanh nghiệp khởi nguồn trong các đơn vị sự nghiệp công lập, viện nghiên cứu, trường đại học.	Vụ TCCB	Cục PTTTĐN và các đơn vị có liên quan	Báo cáo kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ	2024-2025
III	Nhiệm vụ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam				
19	Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách liên quan đến tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ xanh, tiết kiệm năng lượng phục vụ ngành hàng xuất khẩu chủ lực và công nghệ tiên tiến có khả năng tạo giá trị gia tăng cao.	NATIF	Các đơn vị có liên quan	Báo cáo kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ	Hàng năm

IV	Nhiệm vụ phối hợp với các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường				
20	Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Quyết định số 1158/QĐ-TTg ngày 13/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Lồng ghép kế hoạch phát triển thị trường KH&CN vào kế hoạch phát triển KH&CN thuộc lĩnh vực quản lý.	Cục PTTTĐN	Các đơn vị có liên quan	Báo cáo kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ	Hàng năm
V	Nhiệm vụ phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương				
21	Xây dựng, phê duyệt và bố trí kinh phí triển khai các chương trình, đề án phát triển thị trường KH&CN tại địa phương.	Cục PTTTĐN	Vụ UDTBKT và các đơn vị có liên quan	Báo cáo kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ	Hàng năm

*) Ghi chú:

- Vụ TCCB: Vụ Tổ chức cán bộ
- Vụ KHTC: Vụ Kế hoạch – Tài chính
- Vụ HTQT: Vụ Hợp tác quốc tế
- Vụ PC: Vụ Pháp chế
- Vụ UDTBKT: Vụ Ứng dụng công nghệ và tiến bộ kỹ thuật
- Cục PTTTĐN: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ
- Cục TTKHCNQG: Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia
- Cục PTCN&ĐMST: Cục Phát triển công nghệ và Đổi mới sáng tạo
- Tạp chí KHCVN: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
- TTTTKHCN: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ
- NATIF: Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia
- NAFOSTED: Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia